



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง การส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในลักษณะทาบตาม (Commissioning)

ตามที่หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ออกประกาศชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ ตามความข้อ ๘ การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) และการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ในกิจกรรมที่ ๒ กำหนดให้ผู้ที่สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยกรอกข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในระบบ APPTTECH เพื่อยืนยัน (Declare) สิทธิว่าเป็นเจ้าของนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมจริง ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงออกประกาศ เรื่อง การส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในลักษณะทาบตาม (Commissioning) เพื่อให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่ประสงค์จะส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม เข้ารับการพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยดังกล่าวได้ทราบ โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

- ๑) ผู้ประสงค์จะส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้องเป็นบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ๒) ผู้ประสงค์จะส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ต้องเป็นผู้ประดิษฐ์นวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรแล้ว หรือมีเลขที่คำขอยื่นอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือกรณีอยู่ระหว่างขอยื่นจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร โดยมีการเปิดเผยข้อมูล (open disclosure) ที่มีการรับรองโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
- ๓) ผู้ประสงค์จะส่งนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะต้องกรอกข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสม ในระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เหมาะสม/นวัตกรรมพร้อมใช้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (APPTTECH RAJABHAT) เพื่อยืนยัน (Declare) สิทธิว่าเป็นเจ้าของนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมจริง โดยมีการระบุระดับความพร้อมของเทคโนโลยี (TRL) และมีการวิเคราะห์ Pain Point / งบประมาณ ตามขนาดของผลกระทบ

อนึ่ง เครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะประเมินความพร้อมการใช้ของเทคโนโลยี ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ โดยนวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินความพร้อม ต้องเข้าร่วมงาน Appropriate Matching Day รายภูมิภาค โดยภาคเหนือได้มีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของงานเพื่อนำไปสู่การจับคู่ทุนนวัตกรรม พร้อมใช้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มคนจนฐานราก เกษตรกรรายย่อย กลุ่มอาชีพ และผู้ประกอบการในพื้นที่) ซึ่งส่งผลดีในการแก้ปัญหาสำคัญ/ความต้องการของชุมชน และคลินิกพัฒนาข้อเสนอโครงการ Develop

Proposal ทำให้เกิดความเข้าใจในการคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปขยายผลและนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและสมบูรณ์

บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย “การขยายผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและแก้หนี้ครัวเรือน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในลักษณะทาบตาม สามารถกรอกข้อมูลนวัตกรรมพร้อมใช้/เทคโนโลยีที่เหมาะสมในรูปแบบออนไลน์ ได้ทาง <https://arit.kpru.ac.th/sh/f9487a> ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เมื่อได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นผู้ดำเนินการกรอกเข้าสู่ระบบ APPTTECH ให้ต่อไป โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ทาง <https://arit.kpru.ac.th/sh/cm๘๘๔> หรือติดต่อสอบถามนายเอกลักษณ์ หลิมมงคล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๘ ๐๕๑๑ ๗๑๑๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญานุช พรหมภาสิต)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

Signature Code : F๖M๒K/๖๒๘N๑๓๖dNiD๒Z